



ประกาศกรมสุภาพจิต

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ตามประกาศกรมสุภาพจิต ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกรมสุภาพจิต นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ได้คัดเลือกข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน ประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา ๕๗ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกแล้ว ดังนั้น จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ทรงคุณวุฒิ ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจะต้องส่งผลงานดังกล่าว ภายใน ๙ เดือน นับตั้งแต ่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จนถึงวันที่กรมสุภาพจิตประทับตรารับหนังสือ และผลงานเพื่อขอรับการประเมินผลงานที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ถ้าหากวันครบกำหนดส่งผลงาน เป็นวันหยุดราชการให้นับวันที่เปิดทำการในวันถัดไปเป็นวันครบกำหนด และให้ขยายระยะเวลาการจัดส่ง ผลงานได้อีก ๖ เดือน เว้นแต่กรณีที่ได้รับคัดเลือกจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณใด ให้ส่ง ผลงานเข้ารับการประเมินถึงกรมสุภาพจิตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ เดือน ในปีงบประมาณนั้น หากพ้นระยะเวลา ดังกล่าวแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่ส่งผลงานจะถือว่าไม่ประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยผลการคัดเลือกดังกล่าวกำหนดให้มีการทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ คัดเลือกนี้

ทั้งนี้ การทักท้วงหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่า ข้อทักท้วงเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)

อธิบดีกรมสุภาพจิต

แบบประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  
ตำแหน่งที่พิจารณาคัดเลือก

ลำดับที่	ตำแหน่งที่คัดเลือก/หน่วยงาน	ผู้ได้รับคัดเลือก/หน่วยงาน	ชื่อผลงานทางวิชาการที่เสนอประเมิน	ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนา
๑	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช หรือสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๘ โรงพยาบาลศรีธัญญา (ตำแหน่งที่จะว่างจากการ เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	นางรักสุดา กิจอรุณชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๔ โรงพยาบาลศรีธัญญา	๑. การสร้างโปรแกรมพัฒนาความรู้ ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ป่วยจิตเภทอาการสงบ ๒. การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อลดความ คลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช	พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่องฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชและ จิตเวชชุมชน สำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ป้องกัน แพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชปฏิบัติ ทั่วไปที่สนใจและทีมสหวิชาชีพ